

PRESS RELEASE

เอกสารข่าวการประชุม

คณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา



วุฒิสภา

SENATE OF THAILAND



วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๔๐๖-๔๐๗ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมการวิสามัญ เป็นประธานในการประชุม โดยการประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

พิจารณาความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน

ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. คณะอนุกรรมการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการสื่อสารในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้นำเสนอประเด็นการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถานศึกษาภายใต้โครงการ Knight 410 และการเตรียมความพร้อมนำเสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “แนวทางเชิงรุก Knight 410 สื่อสารความจริงด้วยความรัก เพื่อความมั่นคงของประเทศ”

๒. คณะอนุกรรมการศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้รายงานสถานการณ์ปัจจุบันอันส่งผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมการวิสามัญ ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม ถึงวันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

๓. คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม และสืบสานแนวพระราชดำริ ได้นำเสนอการเตรียมความพร้อมการเดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันอังคารที่ ๒๐ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนกัลยานิวัฒนา ๑

๔. คณะทำงานจัดเตรียมงานประกาศเกียรติคุณ นำเสนอการเตรียมความพร้อมการจัดงาน และบอร์ดนิทรรศการของกรมประชาสัมพันธ์



PRESS RELEASE

เอกสารข่าวการประชุม

คณะกรรมการการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา



วุฒิสภา

SENATE OF THAILAND

พิจารณาความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการจัดตั้งจิตอาสา

การจัดอบรมจิตอาสาที่อยู่ในพื้นที่ ได้รับคำแนะนำว่าควรประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด พระนครศรีอยุธยา เพื่อมอบหมายวิทยากรในการอบรมดังกล่าว รวมทั้งการจัดหาบุคคลที่เหมาะสมในพื้นที่ตั้ง โฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยและในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเป็นจิตอาสาและร่วมดูแลพื้นที่

พิจารณาจัดเตรียมการสัมมนา “สยามรัตยา : คุณูปการสถาบันพระมหากษัตริย์ ในสังคมไทย ครั้งที่ ๒”

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนการพิมพ์หนังสือ “สยามรัตยา : เส้นทางความเจริญของสุวรรณภูมิและสยามประเทศ ตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ถึงพุทธศักราช ๒๔๗๕” โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่หนังสือ “สยามรัตยา : เส้นทางความเจริญของสุวรรณภูมิและสยามประเทศ ตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ถึงพุทธศักราช ๒๔๗๕” ในโอกาสต่อไป

พิจารณาการเตรียมความพร้อมการนำเสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “เสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นกับการคุ้มครองสิทธิประมุขของรัฐ”

โดยรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “เสรีภาพในการแสดง ความคิดเห็นกับการคุ้มครองสิทธิประมุขของรัฐ” บรรจุในระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาในวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติมอบหมาย ผู้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุมวุฒิสภา จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย (๑) นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมการวิสามัญ (๒) ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลีวีโรจน์ กรรมการวิสามัญ (๓) นายกิตติ วะสีนนท์ กรรมการวิสามัญ และ (๔) นายเกษมสันต์ วีระกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการวิสามัญ โดยจะใช้เวลาในการนำเสนอรายงาน ประมาณ ๔๕ นาที



อนึ่ง คณะกรรมการวิสามัญมีมติให้นัดประชุมครั้งต่อไป ในวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา